



TỪ “ban đọc tìm sách” SANG “sách tìm bạn đọc”

Khi công nghệ thông tin bùng nổ, việc đọc sách, phong trào đọc sách giảm sút, văn hóa đọc trở nên bị xem nhẹ, trước thực trạng đó, những năm qua, Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh (gọi tắt là Thư viện tỉnh) đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp nhằm phát triển số lượng độc giả trong cộng đồng. Chuyển cung cách phục vụ từ “ban đọc tìm sách” sang “sách tìm bạn đọc”, Thư viện tích cực tổ chức các chương trình đưa sách đến với bạn đọc nhằm tăng cơ hội được đọc sách trong nhân dân.

Bà Vũ Thị Chiên, Giám đốc Thư viện tỉnh cho biết: Cách đây khoảng 5 - 7 năm, số lượng người đọc đến thư viện có sự giảm sút đáng kể. Nếu như bình quân Thư viện đón tiếp khoảng 2.000 lượt người đọc/năm thì thời điểm đó sụt giảm xuống chỉ còn 1.000 - 1.200 lượt người/năm. Đây cũng là tình trạng chung của hệ thống thư viện trên toàn quốc, cảnh báo văn hóa đọc có chiều hướng bị ảnh hưởng tiêu cực. Trước tình hình đó, Thư viện tỉnh đã nhanh chóng bắt tay vào nghiên cứu, tìm hướng đi để vực dậy văn hóa đọc. Nhận thấy một trong những nguyên nhân khiến độc giả “ngại” đọc bắt nguồn từ những thủ tục hành chính rườm

rà, Thư viện đã có những đề xuất cải cách nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho độc giả có cơ hội được tiếp cận với nguồn sách thư viện. Bà Vũ Thị Chiên cho biết thêm: Trước kia, đối tượng phục vụ của Thư viện chỉ là học sinh, sinh viên, cán bộ, công nhân viên chức các cơ quan nhà nước, nay Thư viện đã mở rộng việc làm thể ban đọc cho mọi đối tượng. Bên cạnh đó, thủ tục làm thẻ cho bạn đọc cũng đã gọn nhẹ hơn rất nhiều. Người có nhu cầu làm thẻ thư viện chỉ cần có chứng minh nhân dân cùng giấy tờ tùy thân, thời gian cấp thẻ rút ngắn còn một ngày nên rất tiện lợi cho người sử dụng. Bên cạnh đó, để thu hút người đọc đến với thư viện truyền thống, Thư viện tỉnh cũng áp dụng nhiều cách thức khác nhau để “kích cầu” độc giả như: tổ chức các buổi trưng bày, giới thiệu sách hay, sách mới; mở các sự kiện xếp sách nghệ thuật, kết hợp tổ chức các hội trại hè cho thiếu nhi, tổ chức hội thi thiếu nhi tuyên truyền giới thiệu sách, mở các lớp tập huấn kỹ năng cho cán bộ thư viện... Nhờ các hoạt động ấy, lượng độc giả tìm tới thư viện mượn sách ngày càng nhiều. Em Vũ Thị Ngọc Mai, học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn cho biết: Trước kia em rất thích đọc sách



Thư viện tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho độc giả tìm hiểu, duy trì đọc sách.

nhưng thường mượn lại của bạn bè vì ngại đi làm thẻ thư viện, giờ đây em thấy thủ tục làm thẻ rất nhanh gọn, em có thể tha hồ lựa chọn những cuốn sách mình yêu thích. Không ngừng tìm tòi các phương pháp khuyến khích đọc trong cộng đồng, Thư viện tỉnh đã tích cực xã hội hóa nguồn sách, chuyển về các thư viện huyện, bảo, huy động cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước chung tay

đem nguồn tri thức đến với nhân dân. Hiện Thư viện tỉnh có kho sách luân chuyển trên 30.000 đầu sách, đa dạng các thể loại từ sách chính trị, lịch sử, sách văn học, khoa học, thiếu nhi cho đến những sách hướng dẫn kinh doanh, giáo dục kỹ năng sống... Số sách này được luân chuyển về các thư viện huyện, bảo, huy động cá nhân, tổ chức từ sách lưu động tại các địa

phương trung tính. Nguồn sách cũng liên tục được bổ sung bởi sự hỗ trợ của ngân sách tỉnh, sự đóng góp của các tác giả, soạn giả là con em quê hương có tâm huyết với văn hóa đọc. Cùng với việc nối dài hành trình “sách tìm bạn đọc” là những sự kiện đồng hành, khơi nguồn văn hóa đọc thu hút sự quan tâm của xã hội. Thư viện tỉnh đã liên kết với hội người mù tổ chức đọc sách cho trẻ khiếm thị, cấp thẻ đọc miễn phí cho độc giả, tặng sách cho học sinh nghèo vượt khó, tổ chức ngày sách Việt Nam tại Thái Bình... Bà Vũ Thị Chiên cho biết: Trong thời gian tới, chúng tôi dự định cung cấp sách tới các cơ sở quân lý, cải tạo, giáo dục phạm nhân, người bị phạm pháp luật để mọi người đều được tiếp cận các nguồn sách. Đây được kỳ vọng là một phương pháp hiệu quả để cảm hóa những con người từng sa vào lầm lỗi, hướng họ tới những mục đích sống lành mạnh, tốt đẹp.

Đúng như lời chia sẻ của anh Vũ Văn Thành, cán bộ Thư viện tỉnh: Cán bộ thư viện giờ đây không chỉ ngồi trong phòng đọc và đợi độc giả đến xem sách. Trong hành trình “sách tìm bạn đọc” họ luôn phải vận động, luôn phải di chuyển để mang nguồn tri thức quý giá lan tỏa vào cộng đồng. Phong trào “sách đi tìm bạn đọc” đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của công chúng về tầm quan trọng của việc đọc sách, đồng thời cũng đòi hỏi công chúng cần có trách nhiệm giữ gìn và phát huy những giá trị cao đẹp của văn hóa đọc.

THẢO TIẾN

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN Giảm nỗi lo tài chính khi về già

Tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, người có thu nhập thấp hoặc không có công việc ổn định sẽ được hưởng lương hưu, trợ cấp một lần, tử tuất, cấp thẻ BHYT khi nghỉ hưu và hưởng quyền lợi khám chữa bệnh như những người tham gia BHXH bắt buộc. Song không phải ai cũng hiểu và nắm rõ những chính sách ưu việt của loại hình bảo hiểm này.

Hơn 9 năm tham gia BHXH tự nguyện, chị Đỗ Thị Luyến, thôn Thanh Ro, xã Thụy Thanh (Thái Thụy) rất tự tin với sự lựa chọn của mình. Bởi theo chị Luyến, với những người dân lao động tự do, khi có sức khỏe có thể lao động thì chưa phải lo lắng nhiều nhưng về già không còn khả năng lao động nếu không có lương thì cuộc sống sẽ rất vất vả và phải phụ thuộc nhiều vào con cháu. Vì thế, khi được Bảo hiểm xã hội huyện tư vấn, chị đăng ký tham gia ngay. Từ thời thu nhập bình quân 3 triệu đồng nhờ nghề đan cói, chị đóng hơn 1 triệu đồng tiền BHXH tự nguyện. Chị Luyến cho biết thêm, có nhiều loại hình bảo hiểm nhưng chị chỉ tin và lựa chọn BHXH của nhà nước để tránh những rủi ro không đáng có. Thủ tục tham gia BHXH tự nguyện hiện nay khá đơn giản, tạo điều kiện cho mọi người tham gia, chỉ cần có chứng minh thư phổ thông và tờ khai theo mẫu của cơ quan bảo hiểm; mức đóng, phương thức đóng cũng đa dạng, linh hoạt. Người thu nhập thấp có thể lựa chọn mức đóng bằng mức chuẩn nghèo của khu vực nông thôn.



Bệnh nhân được cấp thuốc BHYT tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thái Thụy.

Sự thay đổi về chính sách BHXH tự nguyện đã giúp chị Luyến và nhiều người có thu nhập thấp ở Thái Thụy tham gia loại hình bảo hiểm này. Tính đến hết tháng 3/2017, toàn huyện có 1.634 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước. Ông Lê Văn Vụ, Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Thái Thụy cho biết: Để mở rộng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, bảo đảm an sinh xã hội và giảm gánh nặng ngân sách tương lai, Luật Bảo hiểm xã hội đã có nhiều sự thay đổi, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân muốn tham gia. Ngoài mức đóng, phương thức đóng cũng linh hoạt và mở rộng. Người tham gia có thể đóng một lần cho nhiều năm về sau, một lần cho nhiều năm còn thiếu để hưởng chế độ BHXH tự nguyện. Đối với những người đã đủ tuổi nghỉ hưu nhưng thời gian công tác còn thiếu thì được đóng một lần để hưởng lương hưu.

Bên cạnh những chính sách ưu việt của Luật Bảo hiểm xã hội, sự quan tâm của các cấp, các ngành địa phương, sự vào cuộc tích cực của các đại lý thu là những yếu tố quan trọng cho việc phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện của huyện. Song nếu so với tổng số người tham gia BHXH trong toàn huyện thì tỷ lệ người tham gia BHXH tự nguyện còn thấp, mới đạt 16,9%. Nguyên nhân là do nhận thức của người dân về chính sách BHXH tự nguyện còn hạn chế; mức đóng tối thiểu là 22% so với mức lương cơ sở còn cao so với thu nhập không ổn định của người nông dân và lao động tự do; nhiều người còn băn khoăn bởi quyền lợi bị bó hẹp so với người tham gia BHXH bắt buộc. Nếu như người tham gia BHXH bắt buộc được hưởng 5 chế độ như ốm đau, hưu trí, tử tuất, thai sản, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp thì BHXH tự nguyện chỉ có chế độ hưu trí và tử tuất.

Nhằm thu hút người có thu nhập thấp và lao động tự do tham gia BHXH tự nguyện, phấn đấu đến hết năm 2017 tăng thêm khoảng 600 người tham gia, Bảo hiểm xã hội huyện Thái Thụy đang thực hiện nhiều giải pháp, trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức. Ngoài việc lồng ghép nội dung tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện với các hội nghị của Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Bảo hiểm xã hội huyện sẽ phối hợp với các địa phương tổ chức tư vấn, đối thoại với người dân trong huyện. Bên cạnh đó, ngành sẽ mở các lớp tập huấn, nâng cao nghiệp vụ cho 100% đại lý thu BHXH tự nguyện đồng thời giao chỉ tiêu cụ thể tạo sự cạnh tranh, phát triển đối tượng tham gia.

HOÀNG LANH

Trường Sa KHÚC TRĂNG CA

Bài 4: Thiêng liêng Gạc Ma



Vượt qua muôn vàn con sóng, chúng tôi có mặt trên vùng biển Cô Lin - Gạc Ma - Len Đao thuộc tuyến giữa quần đảo Trường Sa, nơi mà cách đây 29 năm, 64 chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã kiên cường, anh dũng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Hôm ấy, bình minh như đến sớm, những mặt trời của hải trình dài vật lộn với sóng gió như tan biến, chỉ còn niềm xúc động, tự hào trong mỗi chúng tôi.

4 giờ sáng, không ai bảo ai, gần 200 con người trong đoàn công tác ra Trường Sa đã thức dậy và tập trung trên boong đấu tàu 936 chờ đón lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trên quần đảo Trường Sa. Tất cả đều ăn mặc chỉnh tề, mỗi người một công việc chuẩn bị cho buổi lễ. Đến 7 giờ, tiếng nhạc trầm hùng của bài Hồn tử sĩ vang vọng cả một vùng biển bắt đầu cho những nghi thức trang nghiêm, thành kính và xúc động. Chúng tôi đã lặng người

lời nghe Đại tá Nguyễn Hưng, Phó Lữ đoàn trưởng quân sự Lữ đoàn 146, Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân đọc diễn văn ôn lại những trang sử vẻ vang của bộ đội hải quân, những cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trên quần đảo Trường Sa. Những đôi mắt đỏ hoe, giọt nước mắt nghẹn ngào cứ lần dần trên khuôn mặt những người có mặt ở buổi lễ khi nhớ về ngày 14/3/1988, Trung Quốc đã ngang nhiên và bất ngờ tấn công quân sự, bắn chìm, bắn cháy 3 tàu vận tải và sát hại 64 chiến sĩ hải quân của ta. Hình ảnh các anh trong tay chỉ có cuốc, xẻng, xà beng và súng bộ binh chiến đấu với những tàu chiến của Trung Quốc có trang bị vũ khí hiện đại một cách kiên cường của quá khứ cứ hiện lên khơi dậy niềm tự hào truyền thống anh hùng, bất khuất của thế hệ cha anh trong chúng tôi. Những cái tên liệt sĩ như Trần Đức Thông, Vũ Phi Trú, Trần Văn Phương cùng hình ảnh 64 chiến sĩ kết thành một vòng tròn vừa bảo vệ

của 64 liệt sĩ đã anh dũng hy sinh bảo vệ đảo Cô Lin, Gạc Ma, Len Đao, cán bộ, chiến sĩ đảo Cô Lin luôn khắc ghi và ra sức rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, thi đua huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải của Tổ quốc. Tất cả chúng tôi luôn một lòng hướng về nơi các anh đã ngã xuống và cầu mong các anh yên giấc, phù hộ cho những người con ưu tú của dân tộc đang làm nhiệm vụ canh giữ quần đảo Trường Sa mạnh khỏe, sáng suốt, mưu trí, chắc tay súng bảo vệ miền biển hải phía Đông của Tổ quốc.

Trong những câu chuyện về Gạc Ma được cán bộ, chiến sĩ Trường Sa kể với chúng tôi, có một câu chuyện mang lại niềm xúc động và rất linh thiêng. Những vòng hoa kết hình lá cờ Tổ quốc viếng hương hồn các anh hùng liệt sĩ đang nằm lại ở Gạc Ma được các đoàn tham tác thả xuống biển cứ quần quýt bên mạn tàu và những nén nhang cắm trên vòng hoa chợt bùng cháy thành ngọn lửa khi vòng hoa chạm nước. Có ai đó khẽ nói: Các anh hùng liệt sĩ

đã về bên chúng ta rồi! Và dù biển có động đến nhường nào, sóng có cồn cào bao nhiêu, gió có găm rít thổi về phương nào đi chăng nữa thì vòng hoa ấy vẫn cứ nổi, cứ trôi một cách nhẹ nhàng về phía đảo Gạc Ma rồi neo lại nơi các anh đã ngã xuống.

Tham dự lễ thả hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ và nghe câu chuyện kể về Gạc Ma, phóng viên Phạm Thị Ánh Hồng (Đài Phát thanh Truyền hình Bình Định) đã không cảm được nước mắt và nói trong nghẹn ngào: “Em thường các anh lắm! Nhất định em sẽ trở lại nơi các anh đã ngã xuống một lần nữa”.

29 năm đã trôi qua, thân xác 64 anh hùng liệt sĩ của dân tộc đã hòa vào nước biển mặn mòi của biển Đông. Các anh đã hy sinh vì sự trường tồn của dân tộc như bao lớp ông cha ta đã dựng nước và giữ nước. Các anh không mất, các anh không cô đơn mà nằm trong lòng đất mẹ để tiếp tục diu đất thế hệ hôm nay, mai sau tiếp bước vững vàng trấn giữ vùng cực Đông của Tổ quốc.

(còn nữa) KHẮC ĐUẤN



Đảo Cô Lin hôm nay vững mạnh xứng đáng với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ.



Lễ thả vòng hoa tưởng niệm, tri ân 64 liệt sĩ ở Gạc Ma.